

เหตุการณ์สำคัญ

- ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.50-1.75% ตามคาด และประเมินเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น แต่คง Dot plot ปีนี้เท่าเดิม
- ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมูลค่าอย่างน้อย 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเตรียมที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า 25% สำหรับสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิทางปัญญาโดยจะประกาศรายชื่อภายใน 15 วัน
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเบื้องต้น (Flash PMI Manufacturing) ของกลุ่มยูโรโซน เดือน มีนาคม 2561 ลดลง -2.0 จุด เป็น 56.6 จุด ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3
- มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัว 10.3% (yoy) แม้ว่าจะชะลอลง แต่ยังคงขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี
- ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เป็น 1.50-1.75% ต่อปี ตามที่นักวิเคราะห์คาด โดยประเมินว่าเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่ง และคงคาดการณ์ดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Dot Plot) ในปี 2561 ว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้ง (รวมครั้งนี้) แต่เพิ่มการคาดการณ์ปี 2562 ขึ้นเป็น 3 ครั้งจากเดิม 2 ครั้ง
- ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 10% ของการนำเข้าสินค้าจากจีน และเตรียมที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า 25% สำหรับสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะประกาศภายใน 15 วัน ว่ามีสินค้าประเภทใด ซึ่งส่วนใหญ่ น่าจะเป็นสินค้า High-Tech Product (IT, เครื่องจักร และ โทรคมนาคม) พร้อมกันนี้ สหรัฐฯ จะร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องสินค้าจีนละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาและจำกัดการลงทุนของบริษัทจีนในสหรัฐฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- สภาผู้แทนสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายงบประมาณมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีงบใช้จ่ายถึง เดือนกันยายน 2561 ลำดับต่อไปจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา

ไทย

- มูลค่าการส่งออกสินค้า เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัว 10.3% (yoy) ชะลอลง จากเดือนก่อน ที่ขยายตัว 17.6% (yoy) ด้านมูลค่าการนำเข้า ชะลอลงเป็น 16.0% (yoy) จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 24.3% (yoy) ส่งผลให้ดุลการค้ายังคงเกินดุล ที่ 808 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ยุโรป

- การรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเบื้องต้น (Flash PMI Manufacturing) เดือน มีนาคม 2561 ลดลง -2.0 จุด เป็น 56.6 จุด ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3
- ธนาคารกลางอังกฤษ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ดี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง
- อังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) ได้ข้อตกลงเรื่องช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition period) ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่อังกฤษได้ออกจาก EU อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยข้อตกลงดังกล่าว ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการในการประชุม European Council วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 โดยช่วงเปลี่ยนผ่านได้กำหนดเป็นระยะเวลา 21 เดือน (30 มีนาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งอังกฤษจะยังคงอยู่ภายใต้กฎของระบบตลาดเดียว และภายใต้อำนาจกฎหมายของ EU (European Court of Justice : ECJ) แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม ในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว

เอเชีย

จีน

- ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน Reverse Repo Rate ระยะเวลา 7 วัน อีก 0.05% เป็น 2.55% หลังจากปรับเพิ่ม 0.25% ในปี 2560 ซึ่งการปรับขึ้นสะท้อนการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินและเป็นการปรับเพิ่มตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ

ญี่ปุ่น

- อัตราเงินเฟ้อไม่รวมอาหารสด (Core CPI) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นช้าๆ เป็น 1.1% (yoy) จากเดือนก่อนที่ 0.9% (yoy) ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง ที่ 2.0% (yoy)

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-0.97%	+2.31%	M-S50 HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,794.21 จุด ลดลง 0.97% WoW ถูกกดดันต่อเนื่องจากทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังสหรัฐฯเก็บภาษีนำเข้าโลหะ (25%) และอลูมิเนียม (10%) สหรัฐฯประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าเพิ่มเติมจากจีน โดยจะเก็บภาษี 25% บนสินค้าเทคโนโลยีที่มีมูลค่าประมาณ \$50,000-60,000 ล้านดอลลาร์/ปี (คิดเป็นประมาณ 10% ของจำนวนสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังไม่ส่งผลใช้ทันที เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการรอฟังความเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการ (ประมาณ 45 วัน) ล่าสุดจีนประกาศเตรียมเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่าประมาณ \$3,000 ล้านดอลลาร์ (คาดว่าจะเก็บภาษีสินค้าประเภทเนื้อหมู 25%, และผลไม้-ไวน์, ท่อโลหะ จำนวน 15%) อย่างไรก็ตามสำหรับประเด็นสำคัญในประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่</p> <p>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยรถยนต์สำเร็จรูปเดือน กุมภาพันธ์ 2561 มูลค่าการส่งออก 52,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.72% จากเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยตลาดตะวันออกกลาง และตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นหลัก คาดทั้งปีผลิตรถยนต์ได้ 2 ล้านคัน</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผยถึงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ไทยมีมูลค่าการส่งออก 20,365 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10.26% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 19,557 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 16.0% เพิ่มขึ้น 4.69% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 807.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ</p> <p>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุจำนวนนักท่องเที่ยว เดือน กุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ 3.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19% YoY นักท่องเที่ยวจีนยังคงมีสัดส่วนสูงสุดราว 34% ขณะที่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นได้ถึง 52% YoY จากเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและยูเออีมีการปรับตัวลดลง 19% และ 16% YoY ตามลำดับ เนื่องจากเริ่มใช้ VAT ที่ 5% ทำให้มีการชะลอการเดินทางลง</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 27 มีนาคม - ประชุม ครม.หารือข้อเสนอ กสทช. ให้การสนับสนุนโครงข่ายภาคพื้นดินที่วีดิจิตลไม่เกิน 50% ภายใน 24 เดือน 2) 28 มีนาคม - ประชุม กนง. คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและไม่เปลี่ยนแปลงความเห็นด้านแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของไทย 3) สิ้นเดือน มีนาคม - สรุป TOR โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินมูลค่า 2 แสนล้านบาท และเปิดประมูลเดือน เมษายน</p> <p>แนวโน้ม SET Index สัปดาห์นี้ จะถูกกดดันจาก Sentiment การลงทุนต่างประเทศต่อเนื่องในเรื่องความกังวลด้านสงครามทางการค้า อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบ จะเข้ามาช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงานไทย และ SET index ได้ ส่งผลให้ Downside จำกัด โดยการย่อตัวของ SET Index มีแนวรับที่ระดับ 1784 และ 1775 จุด ในขณะที่การฟื้นตัวขึ้นมีแนวต้านที่ระดับ 1797 และ 1806 จุด</p>

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (16/03/2018 @ 2.54%)	-0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	(ผลตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Slightly Overweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้ไทยเคลื่อนไหวกรอบแคบ นโยบายการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯที่มุ่งเป้าลดการขาดดุลการค้ากับจีน ส่งผลให้ UST ลดลง Yield พันธบัตร อายุ 2 ปีและ 10 ปีลดลง 2 bps มาอยู่ที่ระดับ 2.26% และ 2.81% ตามลำดับ สิ้นสุดสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลงทุกช่วงอายุ โดย Yield อายุ 2 ปีและ 10 ปีลดลง 1 bp มาอยู่ที่ระดับ 1.31% และ 2.54% ตามลำดับ สะท้อนปริมาณเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 7.3 พันล้านบาท จากผลของความกังวลต่อสงครามการค้าที่ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้ามาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น</p> <p>แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยจะแกว่งตัวตามการปรับตัวของพันธบัตรสหรัฐฯ แต่ผันผวนในสัดส่วนที่น้อยกว่า ในส่วนตราสารหนี้ภาคเอกชน Credit spread ยังคงทรงอยู่ในระดับต่ำต่อไป</p>
	US Treasury 10Y (23/03/2018 @ 2.82%)	-0.03% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.42% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-5.95%	-3.19%	M-VI	Neutral	<p>ตลาดให้น้ำหนัก Earning ที่จะทยอยประกาศ ข้อมูลจาก Bloomberg ประเมินว่า S&P 500 จะมี EPS growth ไตรมาส 1/2561 ระดับ 22% YoY และ 9.8% QoQ ทั้งนี้ประเด็นความวิตกกังวลสงครามการค้าโลก จะยังคงกดดันดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก ราคาน้ำมันที่ติดตัวช่วยประคองหุ้นพลังงานและหุ้นโดยรวมได้ แนวโน้มทองคำขึ้น แต่มีโอกาสผันตัว โดยมีปัจจัยหนุนจากความตึงเครียดในสถานการณ์โลกที่เร่งตัวขึ้น ดอลลาร์สหรัฐฯที่มีแนวโน้มอ่อนค่าและนักลงทุนอาจหันเข้ามาในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) หากมีการเข้าเก็งกำไรมีโอกาสที่ราคาทองคำ Spot Gold จะทดสอบ 1,370 เหรียญต่อออนซ์</p> <p>แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นมีโอกาสเผชิญความไม่แน่นอนจะขึ้นบวกลงจากซาอุดีอาระเบีย อาจขยายเวลาลดกำลังการผลิตจนถึงปี 2562 สิ่งที่ต้องจับตาได้แก่ 1) กำลังการผลิตน้ำมันสหรัฐฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2) สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย</p>
	Europe (STOXX50)	-4.05%	-5.87%			
	Japan (NIKKEI)	-4.88%	-9.43%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-3.38%	+1.17%			
	Gold					
	Oil (WTI)			I-OIL	Slightly Overweight	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.410%	-3.36%	I-SMART	Slightly Underweight	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลง UST 10 ปี 2.82% แม้ว่า Fed ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.50% -1.75% และมุมมองเศรษฐกิจปรับดีขึ้นต่อเนื่อง และส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งหมด 3 ครั้ง ในปีนี้เช่นเดิม คาดอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ ปรับสูงขึ้น แต่ตลาดกังวลต่อนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ล่าสุดเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจากจีนและจำกัดการลงทุนจากจีน ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง และตลาดเกิดใหม่ในระยะสั้น สำหรับ I-SMART ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้รับผลกระทบ แต่กองทุนเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ</p>
	JPMorgan Emerging Bond	-0.63%	-2.95%			
	iBoxx High Yield Index	-0.35%	-0.99%	M-SMART INCOME	Slightly Underweight	<p>ตราสารหนี้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับลดลง เนื่องจากตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในสภาวะระมัดระวังมีความผันผวนอยู่ และกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน สำหรับตลาดสินเชื่อบ้านสหรัฐฯมูลค่าฟื้นตัวดีขึ้น สำหรับ M-SMART INCOME ให้ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทด้อยสิทธิ์และตราสารแปลงสภาพที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเน้นจากอัตราดอกเบี้ยรับที่สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ</p>
Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.10%	-1.44%				

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้ข้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน